

Hiệu quả từ công tác dân vận của chính quyền ở thành phố Cần Thơ

VÕ THÀNH THỐNG

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

Năm 2015 vừa qua là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế - văn hóa - xã hội quan trọng của cả nước nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng. Đây là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó đã tạo nhiều chuyển biến mới trong nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính quyền các cấp trong thành phố cùng tham gia thực hiện công tác dân vận.

Các sở, ban, ngành chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Song song đó, các sở, ban, ngành đã triển khai và xây dựng được nhiều mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong năm 2015, các sở, ban, ngành đã đăng ký thực hiện 08 mô hình "Dân vận khéo" và cấp huyện cũng đăng ký thực

hiện 1.280 mô hình "Dân vận khéo". Một số mô hình có tác động tích cực, động viên cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu trong công tác, góp phần thực hiện các tiêu chí phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Công tác chỉ đạo và giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống của nhân dân cũng được chính quyền các cấp quan tâm. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo và sắp xếp thời gian tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên; nhất là những vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài. Với nhiều biện pháp và sự phối hợp giữa các ngành, các cấp đã xử lý, giải quyết kịp thời, giảm thiểu những khiếu kiện trong xã hội, tăng cường vận động nhân dân đồng thuận; nâng cao công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Điển hình như: Thường trực HĐND và các ban của HĐND thành phố, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc

hội và HĐND thành phố đã tham mưu giám sát tình hình hoạt động và cách thức ổn định giá giữ xe tại các bãi giữ xe trên địa bàn quận Ninh Kiều; khảo sát đột xuất kiến nghị của cử tri về việc cải tạo mương thoát nước lộ thiên tại hẻm 61 - 67 đường Hùng Vương... Đầu tư xây dựng nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp Cần Thơ. Ngành nông nghiệp tích cực hướng dẫn nông dân chuyển đổi 3.098ha từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây màu có hiệu quả kinh tế cao. Sở Thông tin và Truyền thông đã thanh tra 7 cuộc, xử phạt 24 đối tượng vi phạm. Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã giải quyết việc làm cho 54.484 lao động; tuyển mới và đào tạo nghề cho 34.144 người, khai giảng 120 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn...

Công tác xây dựng nếp sống văn minh ở công sở được các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong cơ quan, đơn vị quan tâm, nhằm bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ.

Nhiều nơi đã ban hành nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị; tác phong của cán bộ, công chức, viên chức ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại; thái độ hách dịch, những nhiễu, gây khó khăn, phiền hà đối với người dân, các tổ chức, doanh nghiệp được đẩy lùi.

Các ngành, các cấp cũng quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập nâng cao trình độ năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ trong hoạt động quản lý Nhà nước. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chuyển biến hơn về nhận thức, tính năng động, tác phong đạo đức, năng lực, hiệu quả làm việc, khắc phục dần các biểu hiện thờ ơ, gây phiền hà, những nhiễu; cơ bản được đào tạo chuẩn hóa về chuyên môn; kiến thức, kỹ năng hành chính được nâng lên, góp phần tham mưu tốt hơn cho lãnh đạo trong giải quyết hồ sơ kịp thời, chính xác, nhanh gọn, đúng luật, đúng hện.

Thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang học tập, nghiên cứu nắm vững các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, từ đó cụ thể hóa nội dung công tác này vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thật sự tận tâm vì nhân dân mà phục vụ; quan tâm xây dựng nhiều mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện đầy đủ các nội dung công khai theo quy định của Nhà nước; quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo; tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân, MTTQ, các đoàn thể tham gia xây dựng chính quyền và thực hiện quyền kiểm tra, giám sát theo luật định. Các cơ quan, đơn vị thuộc bộ máy nhà nước phải quan tâm nâng cao hiệu quả

công tác tiếp công dân, bố trí cán bộ có năng lực để tiếp dân, sắp xếp lại nơi tiếp dân thuận lợi, tạo điều kiện để dân tiếp xúc, đối thoại, trình bày nguyện vọng, khiếu kiện về quyền lợi chính đáng của dân; những ý kiến của dân đóng góp qua tiếp dân, tiếp xúc cử tri phải được tập thể lãnh đạo hoặc người có trách nhiệm nghiên cứu, xử lý, trả lời cho dân rõ. Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và tài chính công; nâng cao hiệu lực điều hành, quản lý của bộ máy chính quyền các cấp trong thành phố. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò của các tổ chức thành viên MTTQ, các đoàn thể trong công tác vận động quần chúng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Các cơ quan thông tin truyền thông đại chúng của thành phố thường xuyên tuyên truyền, cổ vũ công tác dân vận của hệ thống chính trị, giới thiệu những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong công tác dân vận của bộ máy chính quyền các cấp...

Có thể nói trong năm qua, công tác dân vận chính quyền đã tạo được sự đồng thuận trong cộng đồng, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành phố. Với những nỗ lực và quyết tâm ấy, tin tưởng công tác dân vận của chính quyền các cấp ở thành phố Cần Thơ tiếp tục có bước tiến mới vững chắc và toàn diện. ■



Một góc thành phố Cần Thơ

Ảnh : ST